

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลป่าต้วได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนและบุคลากรในองค์กรร่วมกันรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการทั้งในด้านการตัดสินใจ ด้านปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และข้อบัญญัติอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชุมชนของตนเอง สามารถเข้าถึงและรับข้อมูลข่าวสารการบริหารงานและนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารและปฏิบัติตามความต้องการของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงาน ส่งผลให้การบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าต้ว รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าต้ว รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าต้ว โดยมีร้อยตำรวจเอกวรเชษฐ์ สุวรรณวงษ์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และจำเอกเศรษฐชัย มีมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ นำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลป่าต้ว เพื่อจะได้พัฒนาพื้นที่เทศบาลฯ ตามที่ได้ผ่านการประชาคมกับชาวบ้านมาแล้ว ซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านที่เสนอให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา และได้รับการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ผลจากการมีส่วนร่วม : เทศบาลตำบลป่าต้ว นำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลป่าต้ว เพื่อจะได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าต้ว รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าต้ว

